



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 10-16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 หน้า 58 มูลค่าข่าว 36,729.-

ส่วนวิเคราะห์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ปลาจาก“ฟุกุชิมะ” ถ้าคุณรู้ คุณจะกล้ากินไหม?

ปลาดิบแทบจะพุ่งออกมาจากปากกันเลยทีเดียว หลังจากได้อ่านข่าวที่ “เจแปนไทมส์” รายงานและสื่อ นำมารายงานกันต่อว่า “ไทย” เป็น “ชาติแรก” ที่นำเข้าปลาจาก “จังหวัดฟุกุชิมะ” มาขาย และเสิร์ฟอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่น 12 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เอ๊ย...ทำไมที่ผ่านๆมา คนไทยถึงไม่ได้เคยรู้เรื่องกันเลย

หน่วยงานสารพัดที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ฯลฯ ได้เคยแจ้งข่าวนี้กับผู้บริโภคชาวไทยหรือไม่ และถ้าสื่อญี่ปุ่นไม่ได้ประโคมข่าวเพื่อหวังโฆษณาชวนเชื่อสินค้าประมงของตนเอง คนไทยตาต่างๆ อย่างเราๆ ท่านๆ จะรู้ได้อย่างไร

เอ๊ย...ฟุกุชิมะนี่มันคือจังหวัดที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปี 2554 และเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาจนไม่ใช่เมืองทั่วๆ ไป แล้วไทยก็เป็นชาติแรกที่น่าเข้ามาเสียด้วย... แหม...ช่างกล้าเสียจริงๆ

จริงอยู่แม้ทางญี่ปุ่นจะยืนยันผลจากการสุ่มตัวอย่างปลาและอาหารทะเลในพื้นที่ว่า ไม่พบซีเซียม และได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของญี่ปุ่นตั้งแต่เดือน เม.ย. 2558 และมาตรฐานของญี่ปุ่นนั้นก็จะมีปัญหา(เขาวกาน้อยงั้น) แต่หน่วยงานของไทยจะได้เคยแจ้งให้คนกินได้ทราบหรือไม่

ถามกลับไปสืบมาจะได้ข้อมูลจากกรมประมงอีกว่า แม้แต่ช่วงเกิดเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ก็มีการนำเข้าปลาจากญี่ปุ่น ไม่ได้มีการห้ามประการใด

แม้จะมีคำยืนยันว่าปลอดภัย แต่ตามจริงๆ เกะกะว่า ถ้าคุณรู้ว่ากำลังกินปลาที่มาจากฟุกุชิมะ คุณจะกล้ากินไหม และถามไปถึงคนที่เคยกินปลาจากฟุกุชิมะในร้านอาหารญี่ปุ่น 12 แห่งว่า เมื่อคุณรู้แล้ว คุณจะรู้สึกอย่างไร

นี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยสมควรรับทราบ เหมือนๆ กับที่เราอยากรู้ว่า พิษพันธุวิศวกรรมที่เรากินเข้าไปนั้นเป็นพืช GMOs หรือไม่

ส่วนรู้แล้วจะกินหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง



ไปที่เรื่องอื่นๆ กันบ้างดีกว่าเริ่มจาก **นางวันเพ็ญ จิตนังจวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.)** เป็นประธานในงานเปิดตัว “โครงการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561” เพื่อสร้างปัจจัยเอื้อต่อการกระตุ้นแรงงานในตลาด

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลด้านการออกแบบ พร้อมเดินหน้านำกำลังพันธมิตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยมี **ดร.วิระพันธ์ คำนำมูล ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มศว.** ร่วมเปิดงาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือ

จาก **ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบริษัท กันตนากรุ๊ปจำกัด (มหาชน)** งานจัดขึ้น ณ ลานBeacon ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ส่วนนาง.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล “**BEM RALLY ทริบของคนมีใจ**” ชวนทุกคนมา สนุกกับกิจกรรมในเส้นทางกรุงเทพ สุนครปฐม และร่วมสืบสานวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมวิถีไทย อาทิ ดักบาศระยามเช้า บิน

หม้อดิน ทอดข้าวเหนียว ยิ้มชมตลกตลกไปรวม ชมอาหารพื้นเมือง ดบท้ายด้วยดนตรีสดไพเราะ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่พิกที่ จะเนรมิตให้คุณได้ย้อนถึงวันวาน พร้อมลุ้นรับของรางวัลต่างๆ มากมาย โดยงานจะมี **ในวันที่ 24-25 มีนาคมนี้** นอกจากนี้จะได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่แล้ว รายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมไม่หักค่าใช้จ่าย จะมอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ **ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ E-mail:bemrally@bemplc.co.th หรือ เบอร์ 085-911-2827 www.bemplc.co.th และ www.facebook.com/bangkokexpress wayandmetro**



ด้าน นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร/ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(มหาชน) และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นเกียรติและ
แสดงความยินดีแก่สาวมั่นผู้ผ่านเข้ารอบ 25 คนสุดท้าย ในการ
ประกวด **Miss Motor Show 2018** ซึ่งปีนี้ได้สร้างมิติใหม่ให้
กับเวทีการประกวดโดยสาวๆ จะได้เรียนรู้ด้านการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงยังเป็นเส้นทางก้าวสู่วงการบันเทิงต่อไป ณ
ลานน้ำพุ ศูนย์การค้า เดอะ พรอมาเนด ถนนรามอินทรา เมื่อ
เร็วๆ นี้



และปิดท้ายกันกับ บริษัท เวสบริดจ์ ฟู้ดส์ (Westbridge
Foods Limited) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นำ
แคสชวล ไดนิง กรุป (Casual Dining Group หรือ CDG)
คู่ค้าจากประเทศอังกฤษ เยี่ยมชมโครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน
ป้อง ป่าชายเลน” ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พร้อม
ทั้งทำกิจกรรมปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ อนุรักษ์ชีวิตชาวประมงปากอ่าว
พื้นที่ปลูกป่าชายเลนที่มีแนวไม้ไผ่กันคลื่น และชมศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน จ. สมุทรสาคร โดยมี
นายปรีชา มีนิต รองกรรมการผู้จัดการ ในฐานะประธานคณะ
กรรมการยุทธศาสตร์ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร และนาย
วัฒนา สิงหพรรค รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ร่วมให้การ
ต้อนรับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ■

ลุงอ้วน

managerweekend@yahoo.com